

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Đậu Đức Cường, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh)**

Kính thưa: các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể cử tri huyện Dầu Tiếng

Tôi tên: Đậu Đức Cường, sinh 1978, hiện là Đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh Bình Dương, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ vừa qua bản thân tôi luôn được sự tin tưởng và đồng hành cùng cử tri huyện Dầu Tiếng, đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đại biểu dân cử. Được sự tín nhiệm nơi công tác và cử tri nơi cư trú tiếp tục giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trước hết cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cử tri huyện Dầu Tiếng

Kính thưa toàn thể cử tri.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ và nhân dân huyện Dầu Tiếng đã tập trung trí tuệ, công sức, thời gian để kinh tế tăng trưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Đồng thời đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó cuộc sống của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn nhất là trong những năm gần đây giá mủ cao su xuống thấp, nay lại càng khó khăn hơn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó cần được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa để huyện Dầu Tiếng phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế bền vững theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp; hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chuẩn nâng cao.

Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn hạn chế của tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương chúng ta trong nhiệm kỳ qua thì còn rất nhiều vấn đề phải quan tâm. Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động như sau:

Thứ nhất: bản thân tôi sẽ thực hiện phương châm “hết lòng phụng sự Nhân dân”. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, vấn đề quy hoạch, vấn đề vệ sinh môi trường...

Thứ hai: Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn

thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực

Trên đây là chương trình hành động của tôi nếu được cử tri huyện Dầu Tiếng tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và toàn thể cử tri

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí  
thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV cao su  
Dầu Tiếng)**

---

Tôi tên là Huỳnh Thị Cẩm Hồng, hiện là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng. Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ toàn tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động, cụ thể như sau:

**1.** Thực hiện tốt vai trò là người đại biểu của nhân dân, luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của các cử tri trong tỉnh, đặc biệt là các ý kiến của cử tri Huyện Dầu Tiếng là đơn vị tôi được ứng cử bầu làm đại biểu HĐND tỉnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những ý kiến của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực đến HĐND tỉnh và các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, bám sát việc giải quyết các kiến nghị để báo cáo lại cho cử tri.

**2.** Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND và các Hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng quy định; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

**3.** Tập trung tham gia giám sát, tham gia quyết định cùng với HĐND tỉnh về những vấn đề quan trọng của địa phương và cử tri quan tâm như: về phát triển kinh tế; về y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

**4.** Luôn quan tâm đặc biệt đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Huyện Dầu Tiếng và sự phát triển bền vững của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng. Tiếp tục kế thừa và phát huy những lợi thế sẵn có, tôi sẽ cùng với lãnh đạo Công ty: **(1)** tập trung thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển Công ty, trọng tâm là thực hiện các giải pháp về kỹ thuật và quản lý để nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động, đảm bảo tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách của hơn 5.000 lao động trong toàn Công ty; **(2)** Phối hợp chặt chẽ với huyện trong xây dựng quy hoạch, sử dụng đất để thực hiện các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mời gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thay đổi cơ cấu sản xuất kinh

doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và nhân dân địa phương; **(3)** Bàn giao đất cho địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng khu dân cư, nhà ở xã hội, trung tâm văn hóa, trường học, nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đóng góp tích cực cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo chuẩn nâng cao của Huyện; **(4)** Tôi sẽ luôn quan tâm đến vấn đề tạo việc làm và mua sắm tiêu dùng để hỗ trợ người dân trên địa bàn; **(5)** Tiếp tục phối hợp với địa phương trong giữ gìn an ninh trật tự, ATXH trên địa bàn, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH của huyện nhà và của tỉnh Bình Dương.

**5.** Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực công tác. Gương mẫu vận động nhân dân và gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt là thực hiện đúng những vấn đề đã tiếp thu và đã hứa với cử tri để đáp ứng kỳ vọng mà cử tri đã tin tưởng giao cho.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Tổng Văn Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc  
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Minh Hòa Phát)**

Lời đầu tiên cho tôi xin chúc quý cô bác anh chị có mặt nơi đây được dồi dào sức khỏe an lành và hạnh phúc

Vì thế tôi nghĩ đây là một trọng trách lớn và nặng nề mà cô bác cử tri làm nông nghiệp huyện Dầu Tiếng và xã ..... sẽ giao cho tôi sắp tới nếu đắc cử.

Kính thưa cô bác cử tri bản thân tôi tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với ĐCS Việt Nam với nhà nước và nhân dân , luôn luôn đoàn kết bà con lối xóm, địa phương, bạn bè, luôn luôn có ý thức cầu tiến học hỏi vươn lên làm giàu chính đáng, khát vọng làm kinh tế, khát vọng làm giàu chứ không phải bằng mọi giá và tham vọng làm giàu

Huyện Dầu Tiếng và xã..... chúng ta là huyện làm NN do vậy bản thân tôi cùng quý cô bác, các anh chị nơi đây cần phải chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng tôi làm ND, đang làm NN , đang đầu tư vào ngành NN là một cái nghề làm ra sản phẩm, làm ra chuỗi giá trị sản phẩm phục vụ cho xã hội chứ không phải là người ND thuần túy như trước kia làm nhỏ lẻ manh mún.

Bây giờ nhà nông chúng ta đầu tư bạc tỷ để làm nông nghiệp cây trồng và chăn nuôi, sơ chế, chế biến, sản xuất ra mặt hàng thiết yếu cho người tiêu dùng và tôi cùng các thành viên trong HTX đã và đang làm. Huyện Ủy và UBND huyện Dầu Tiếng đã chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan hỗ trợ HTX chúng tôi cũng như 19 HTX trong toàn huyện. Riêng HTX chúng tôi là một trong những HTX mà các cấp lãnh đạo huyện kỳ vọng là con chim đầu đàn, là mô hình điem để phát triển rộng rãi ra toàn huyện.

Điều mà tôi mong muốn là được cùng cô bác phát triển rộng rãi, lớn mạnh hơn nữa về mảng NN tại Dầu Tiếng chúng ta, và sản phẩm từ NN của chúng ta là tất yếu không thể thiếu được trong cuộc sống. Xin được lấy dẫn chứng vừa qua chúng ta trải qua 3 lần bùng phát dịch covid 19 và bão lũ miền trung thì các nhà máy xí nghiệp và ngành công nghiệp bị ì trệ, nhưng sản phẩm từ NN của nông dân chúng ta vẫn tiêu thụ bình thường....tất cả các nhu yếu phẩm cần thiết phải dùng tới đều từ NN.

Thưa cô bác cử tri bản thân tôi và gia đình trong suốt 20 năm qua khởi nghiệp đầu tư vào NN tại địa phương và cũng là quê hương thứ 2 của tôi, với sự phấn đấu không mệt mỏi, sự phấn đấu liên tục cùng với sự giúp đỡ của cô bác cử tri

trên quê hương thứ 2 Dầu Tiếng đã cho tôi động lực thúc đẩy tư duy trao đổi kiến thức không ngừng học hỏi, để có kết quả như ngày hôm nay.

Với bản lĩnh và sự chia sẻ của bản thân động viên giúp đỡ cùng với sự chỉ đạo của các ngành các cấp lãnh đạo huyện Dầu Tiếng. Tôi đã và luôn là những mô hình điển hình là hoa tiêu cho các cô trong xã huyện, tỉnh và các tỉnh bạn tới tham quan học hỏi và nhân rộng hầu hết những cô bác, nhà đầu tư làm theo mô hình của tôi đều thành công. Có thể nói nhiều người đã trở thành công ty, doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực NN, có thu nhập hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng.

Thưa cô bác làm NN thì phải có quỹ đất ít nhiều phải có 300, 500 => vài chục ngàn mét vuông. Chúng ta phải liên kết với nhau làm ra sản phẩm, liên kết với nhau ra chuỗi giá trị sản phẩm của mình lên cấp lũy thừa.....

Sản phẩm chúng ta làm ra phải có thương hiệu, nhãn mác hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn cho người tiêu dùng. Sản phẩm của chúng ta phải xuất đơn vào các chuỗi siêu thị lớn nhỏ, các bếp ăn tập thể, các khu công nghiệp trong, và nước ngoài. Đó là kỳ vọng mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay, thực tế tôi và các thành viên trong HTX đã đang làm .

Thưa cô bác anh chị cử tri nguồn nhân lực trẻ của chúng ta trong huyện còn rất nhiều làm thế nào để động viên tạo điều kiện cho con em chúng ta có tâm huyết với ngành nghề là NN, có đội ngũ kế thừa là nhân lực trẻ làm NN thời CN 4.0 đây chính là điều mà các ngành các cấp ở địa phương và cô bác cử tri chúng ta phải có giải pháp. Tôi thiết nghĩ cần tạo cho các em một môi trường làm việc tốt, tạo điều kiện cho các em yêu nghề, định hướng, quy hoạch, hướng nghiệp đầu tư nguồn vốn khởi nghiệp, đó chính là những động lực để các em tiến xa hơn và thành công.

Thưa cô bác cử tri bản thân tôi xin hứa sẽ là người đứng ra chia sẻ dẫn dắt kinh nghiệm làm Kt, làm giàu cho chính quê hương chúng ta, làm giàu trên chính mảnh đất của mình, làm giàu từ ngành NN tự mình làm thuê cho chính mình và của mình. Một lần nữa tôi khẳng định với vai trò hiện tại của mình tôi sẽ luôn đồng hành cùng cô bác anh chị cử tri và thế hệ thanh niên trẻ có tâm huyết phát triển nền NN huyện nhà, tiến tới nền NN bền vững , nền NN 4.0 góp phần xây dựng nông thôn mới , và Nt mới nâng cao trên toàn huyện ( tôi khẳng định rõ nền NN của huyện Dầu Tiếng chúng ta là cực kỳ quan trọng trong việc phát triển kinh tế tại địa phương trong những năm qua)

Xin chân thành cảm ơn!

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhân, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Dầu Tiếng)**

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Thanh Nhân**, sinh năm 1977; hiện đang là Trưởng Phòng Tư pháp huyện Dầu Tiếng.

***Kính thưa quý cô, bác, anh, chị cử tri!***

Tôi ý thức rằng HĐND tỉnh các nhiệm kỳ qua đã thực hiện tốt hai chức năng chính của HĐND là quyết định và giám sát. Những quyết định của HĐND tỉnh đã góp phần đưa Bình Dương trở thành tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao và ổn định.

Nếu được tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh khóa mới, nhiệm kỳ 2021-2026 tôi sẽ quyết tâm, nỗ lực thực hiện các nội dung như sau:

***Một là***, tôi sẽ tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân và thực hiện việc tiếp xúc cử tri.

***Hai là***, tôi sẽ cùng với các đại biểu HĐND tham gia tích cực tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, hiệu quả.

***Ba là***, bản thân sẽ không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt, để vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn để vừa làm nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

***Bốn là***, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt 2 chức năng chính của HĐND đó là quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương, trong đó tập trung vào việc:

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ công nghiệp gắn với phát triển đô thị và bảo vệ môi trường. Quan tâm các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống quan liêu, tham nhũng.

- Quan tâm đến việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như 04 đột phá chiến lược của tỉnh và việc triển khai thực hiện 03 kế hoạch trọng tâm của huyện Dầu Tiếng, nhất là kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Bên cạnh đó, với vai trò là Trưởng Phòng Tư pháp, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đã

được pháp luật quy định; trong đó có vấn đề mà tôi muốn dành hết trách nhiệm, sự tâm huyết và tình cảm của người cán bộ Ngành Tư pháp để thực hiện đó là lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc thực hiện các quyền nhân thân cơ bản của mình đã được pháp luật quy định.



**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng)**

Họ tên: **Nguyễn Chí Trung**, sinh năm 1967.

Quê quán: phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ thường trú: ấp Phú Thứ, xã Phú An, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Chức vụ hiện nay là: Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng.

Khi được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ tập trung chỉ đạo xuyên suốt để thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

***- Một là, Đề cáo tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân huyện nhà.***

Tôi tập trung lãnh đạo việc phát triển KT-XH để giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án QH phát triển đô thị (*gồm thị trấn Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, Long Hòa và Minh Hòa*) và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, theo đúng phương châm **“không để ai bị bỏ lại phía sau”**.

***- Hai là, về công tác phối hợp:*** Phối hợp với lãnh đạo Cty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng chủ động cùng đề xuất tham mưu lãnh đạo cấp trên gọi các nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài Tỉnh đầu tư phát triển các dự án nông nghiệp, dự án cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch để thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho công nhân và người lao động.

***- Ba là, đảm bảo Quốc phòng và an ninh:*** Chỉ đạo Công an, Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông; vận động XHH lắp đặt Camera hỗ trợ Công an huyện giám sát an ninh trật tự tại các giao lộ, các khu vực tiềm ẩn về mất ANTT và thường xuyên ra quân để lập lại an ninh trật tự.

***- Bốn là, tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và làm tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo:*** Tôi sẽ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đưa ra những giải pháp hiệu quả, chỉ đạo xử lý

kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của của địa phương. Tăng cường trách nhiệm đội ngũ CB,CC nhất là người đứng đầu để giải quyết những vấn đề đã tồn đọng kéo dài nhiều năm gây nhưng bức xúc như vấn đề đất đai, môi trường,...

- ***Năm là, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân:*** Tôi sẽ chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham gia công tác giám sát, chất vấn, phản ánh kiến nghị của cử tri đến các kỳ họp do HĐND Tỉnh. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo phương châm **“gần dân, tin dân, trọng dân, lắng nghe dân để phục vụ Nhân Dân”**.